

Đồng Nai, ngày 13 tháng 6 năm 2017

## KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2016

### 1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Tổng công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Tổng công ty đã xử lý tốt các vấn đề về nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, cụ thể:

- Nước thải được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 400 m<sup>3</sup>/ngày/đêm tại Nhà máy sản xuất thuốc lá của Tổng công ty. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đầu nối của KCN được đầu nối vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II. Bùn thải phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải được thu gom và giao cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi vận chuyển và xử lý.

- Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom và xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải; Khí thải phát sinh từ lò hơi biomass được thu gom và xử lý bằng hệ thống lọc bụi nước; Mùi nicotin phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý mùi bằng than hoạt tính. Khí thải thoát ra môi trường từ hoạt động sản xuất của Tổng công ty có nồng độ thấp hơn mức cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về khí thải công nghiệp.

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường Sonadezi vận chuyển và xử lý; Bụi thuốc lá được thu gom và giao cho Công ty TNHH Phân bón Nông nghiệp Bình An vận chuyển và xử lý; Giấy vụn và giấy carton thải được thu gom và giao cho Công ty TNHH Minh Đức Thịnh vận chuyển và xử lý; Thùng phi sắt, xô nhựa, thùng nhựa phế giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Thế Cường vận chuyển và xử lý...

### 2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

Tổng công ty tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, các chương trình “vì người nghèo”, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách... Bên cạnh đó, hàng năm mỗi người lao động của Tổng công ty tự nguyện dành 5 ngày lương để đóng góp vào quỹ vì cộng đồng của Tổng công ty. Tổng kinh phí Tổng công ty đã chi để thực hiện các chương trình từ thiện xã hội trong năm 2016 là 3.164.541.640 đồng.

### **3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp và an toàn cho người tiêu dùng**

Thực hiện trách nhiệm với nhà cung cấp và an toàn cho người tiêu dùng, Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục mua hàng theo quy định (duyet đơn hàng, báo giá, hợp đồng...). Đánh giá nhà cung cấp theo yêu cầu đặt ra và luôn hướng cho các nhà cung cấp hoạt động với sự tuân thủ theo quy định, hướng dẫn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đạo đức về lao động, môi trường, sức khỏe và an toàn lao động. Khi có các lỗi sản phẩm về hàng hóa do các nhà cung cấp vi phạm thì Tổng công ty luôn có trách nhiệm hỗ trợ nhà cung cấp trong việc xử lý, khắc phục sự cố; Tổng công ty và nhà cung cấp luôn hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển; Hợp nhất các nguyên tắc thành phương pháp cải tiến liên tục để nâng cao giá trị sản phẩm. Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngành nghề sản xuất kinh doanh đặc thù (thuốc lá điếu).

### **4. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp**

Tổng công ty luôn ý thức đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu với các hành động thực tiễn như quan tâm cải tiến liên tục điều kiện làm việc, thường xuyên kiểm tra và cải thiện môi trường làm việc tại khu vực sản xuất và văn phòng đảm bảo theo đúng quy định; bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong khu vực hẹp; toàn bộ người lao động của Tổng công ty đều được cấp phát các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp của vị trí làm việc, được hưởng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý; kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên của người lao động; chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn cho người lao động; thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Thỏa ước lao động tập thể và các quy định có liên quan khác.

Năm 2016 Tổng công ty đã tổ chức cho 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp theo quy định và tổ chức cho người lao động đi du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hiểu**